

GREAT EXPERIENCE FINLAND SPLENDID OF AURORA 7D4N

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยววันแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะได้พบเพียงแค่วันแดนแห่งนี้
ตามล่า “แสงออโรรา” สนุกกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนั่งสุนัขลากเลื่อน”
Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO นอนชมความงามแสงออโรรา
ทลายทุ่งน้ำแข็งไปกับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก
บริการอาหารหลากหลายเมนู เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมการกิน
การเดินทางที่จะทำให้การท่องเที่ยวของท่านครบทุกบรรยากาศ ให้ตื่นตาไปกับดินแดนแห่งนี้



วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

- 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
- 23.05 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144

วันที่สองของการเดินทาง (2) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เมืองโรวาเนียมี - นั่งเลื่อนหิมะกางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานต้า

- 05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 - 07.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี โดยเที่ยวบินที่ AY531
 - 09.05 น. เดินทางถึง เมืองโรวาเนียมี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมืองโรวาเนียมี เมืองหลวงของดินแดนลัปป์แลนด์ มีแม่น้ำ 2 สายไหลตัดพาดผ่านเมืองนี้ คือ แม่น้ำ KEMIJOKO และแม่น้ำ OUNASJOKI โรวาเนียมี ไม่ใช่เพียงรู้จักว่าเป็นเมืองหลวงของลัปป์แลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นที่ยังรู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจดี ที่เด็กทุกคนทั่วโลกต่างเฝ้ารอการมาของคุณตา “ซานตา คลอส”
- นำท่านสู่ **ฟาร์มกวางเรนเดียร์** สัมผัสกับพาหนะที่สำคัญของคุณลุงซานต้า ให้ท่านทดลอง **นั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh)** ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ โดยให้กวางลากเลื่อนไม่ไปตามพื้นหิมะ ไปตามทางที่จัดสรรเอาไว้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งทั้ง 2 ทางจะเต็มไปด้วยหิมะและป่าสน เป็นอีก 1 กิจกรรมที่มาแล้วไม่ควรพลาด



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ **หมู่บ้านซานตาคลอส** ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็นที่ระลึกในการมาเยือน นอกจากนี้ท่านยังจะได้รับ ประภาศนียบัตร ที่แสดงว่าท่านได้มาเยือนเส้นแบ่งเขตขั้วโลกเหนือแล้ว



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
ที่พัก SANTA'S IGLOOS ARCTIC CIRCLE ROVANIEMI หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง (3) เมืองเคมิ – SNOW CASTLE – ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER – เมืองโรวานีเยมี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ **เมืองเคมิ (Kemi)** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึบอธเนีย (Gulf of Bothnia) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติก (Baltic Sea) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจําการของเรือตัดน้ำแข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในททุก ๆ ปี นำท่านเข้าชม **ปราสาทหิมะ (Snow Castle)** อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในททุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ชำนาญการจะเริ่มการแกะสลัก และนำเอาน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจำลองแบบให้เป็นเมืองน้ำแข็งที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร SNOW 365
จากนั้นเดินทางสู่ **ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER** เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจําการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากกว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก...



เรื่อนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่อยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน **ว่ายน้ำในทะเล Ice Swimming** ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่งนำคณะเดินทางสู่โรวาเนียมี...

ค่า
ที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
SCANDIC ROVANIEMI CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เมืองโรวาเนียมี - กิจกรรมขับชีสนิวโมบิล - กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน - พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ **ขับชีสนิวโมบิล (SNOWMOBILE)** พาหนะที่คล่องตัวที่สุดใน การเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับซึ่งที่ถูกต้อง สนุกสนานและ ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิล ซาฟารี โดยมีการจัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อค เพื่อ ความปลอดภัย (รถ 1 คัน นั่งได้เพียง 2 ท่าน)

นำท่านเดินทางสู่ **ฟาร์มสุนัขฮัสกี้** ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ **ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI** ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุก ลิงของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อน พันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัข พันธุ์นี้มีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความ อุดอยากใน ฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วย ความเร็วเป็นเวลาดิตต่อกันนาน ๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬา ยอดนิยม โดยมีชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยัง หลายประเทศแถบขั้วโลก



เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม” (Arktikum) แหล่งรวมความรู้ ความเป็นมาและวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟินแลนด์รวมถึงประเทศใกล้เคียงในแถบอาร์กติกที่ เปิดเมื่อปี 1992 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแลบแลนด์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมมากเพราะจะมีข้อมูลที่ทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักฟินแลนด์มากขึ้น ได้เข้าใจว่าประชากรทั้งในฟินแลนด์เองและในอาร์กติกมีต้น กำเนิดของเผ่าพันธุ์และดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นแสนสาหัสได้อย่างไร



ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง
SCANDIC ROVANIEMI CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) เมืองโรวาเนียมี - เมืองเฮลซิงกิ - ชมเมืองปอร์โว - เมืองเฮลซิงกิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองโรวาเนียมี

09.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY532

10.50 น.

เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านชม **เมืองปอร์โว** (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของ บรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวชอุ่มที่ชาวฟินแลนด์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า

The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริม แม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่นำหลงไหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินแลนด์มักจะ แวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รุเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติ ฟินแลนด์ แวะชม **โบสถ์ใหญ่ในเมือง** (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอแรนที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมือง เชื่อกันว่าแม่พระที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก



ค่า บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่หกของการเดินทาง (6) ชมเมืองเฮลซิงกิ – โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ – ซ็อบปิ้ง ALEKSI

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ **SIBELIUS PARK** สวนสาธารณะใจกลางกรุงเฮลซิงกิ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในระดับโลกอย่าง Jean Sibelius ซึ่งเขาคือนี่เองที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในชื่อเพลงฟินแลนด์เดีย ที่กล่าวถึงความรักชาติและอิสระเสรีภาพ เพื่อปลุกใจให้ชาวฟินน์ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากรัสเซียในขณะนั้น จากนั้นนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเฮลซิงกิ ณ **THE OLD MARKET HALL** ตลาดเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปี 1889 เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยภายในเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ คาเฟ่ รวมถึงร้านอาหาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนฟินแลนด์ที่มักมาจับจ่ายใช้สอย ให้อย่างเต็มที่



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านชมความสวยงามภายในเมืองเฮลซิงกิให้ท่านชม **จัตุรัสรัฐสภา** (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่ในกายูเธอรัน.. จากนั้นนำท่านชม **โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ** (TEMPELLIAUKIO KIRKKO) หรือ **โบสถ์หิน** (ROCK CHURCH) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยการสร้างมีการขุดเจาะเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างล้าลึก คู่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายจานบิน...



นำท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของเมือง ชื่อเดิมคือ Suurkatu ต่อมาในปี 1833 ได้เปลี่ยนเป็นใช้ชื่อของอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ของรัสเซีย เพื่อเป็นเกียรติหลังจากที่ท่านได้สิ้นพระชนม์ลง ชื่อว่าถนน Aleksanterinkatu หรือที่รู้จักเรียกขานในเฮลซิงกิว่าถนน Aleksi ถนนสายสำคัญของเมืองและสำหรับบรรดาช้อปปิ้งทั้งหลาย เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้กับท่าเทียบประธาธิบดีและสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก นับเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะแก่การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ โดยจะเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน....



วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เฮลซิงกิ - สุวรรณภูมิ

00.45 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง	ราคาต่อท่าน	ราคาบัตรหลัก	ราคาบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	198,900.-	195,900.-	196,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	188,500.-	185,900.-	186,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	178,500.-	175,900.-	176,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	168,500.-	165,900.-	166,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม	38,000.-	38,000.-	38,000.-
กรณีไม่ใช่ตัว ลดท่านละ	30,000.-	30,000.-	30,000.-
กรณีบินชั้นธุรกิจ ชำระเพิ่มท่านละ (โดยประมาณ)	92,985.-	92,985.-	92,985.-

****อัตราค่าบริการดังกล่าว สำหรับจำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน****

หากมีผู้เดินทาง 8-9 ท่าน เพิ่มท่านละ 20,000.-

คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่	1959	1959
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	1859	1859
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	1759	1759
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	1659	1659
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)	380	380
มีตัวแล้ว (ได้รับคะแนนโดยประมาณ)	1659	1659

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชำระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อบัตรเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

เงื่อนไขการชำระเงิน : สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท

ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อีลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
- สามารถชำระค่ามัดจำผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.eliteholidaythailand.com
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บริษัท อีลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเซน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พุดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรบกวนรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มีได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้น ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัวหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าวแล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดการท่องเที่ยว (ฟোলโพรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามฟอลโพรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงฟอลโพรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทำการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีใช้ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง
21. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พุดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรบกวนรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองตั๋วเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะเด็กเล็กอาจอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นตั๋วครึ่งคนส่วนตัว
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการตั๋วหรือบางเส้นทาง ยกเว้นตั๋วครึ่งคนส่วนตัว
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองตั๋วไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
29. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาตั๋วอื่นทดแทนหากท่านต้องการ
30. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
31. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
33. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
34. สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามตั๋ว) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับการออกเดินทางของตัวนั้น ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัวหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าวแล้วต่อมาตัวนั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
35. บริษัทฯ จะส่งกำหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
36. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทำการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทำให้

ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีใช้ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

37. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
38. ของกำนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวแทนเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
39. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
40. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
41. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างเดินทาง
42. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น